

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

## PLUS – ถ้าจะขึ้น ก็ต้องรีบตั้งแล้ว

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในลี้จั่วหัว...

บางครั้ง เครื่องมือทางเทคนิค นอกจากจะบอกค่าสัญญาณ ซึ่งทำให้เราคาดการณ์แนวโน้มได้ และยิ่งไปกว่านั้น หากสามารถอ่านกันที่พฤติกรรมได้ด้วยแล้ว ไม่ว่าจะหุ้น หรือ ตลาด อาจจะทำให้เรามีแผนการเล่นหรือการเก็งกำไร ได้ดียิ่งขึ้น... ซึ่งการอ่านพฤติกรรมของหุ้นต่างๆ นั้น ก็พอที่จะอ่านได้จากสัญญาณทางเทคนิคด้วยนั่นเอง เพียงแค่อาจจะต้องดูย้อนหลัง แล้วพยายามเข้าใจให้ได้ หรือจะเรียกว่า ว่า ก็เป็นการดูสถิติย้อนหลังนั้นแหละครับ คล้ายๆ กัน... อย่าง ตลาด หรือ SET Index ในตอนนี้นั้น เราจะถือว่า อยู่ในระดับแนวรับ 1560+/- ก็ว่าได้ ซึ่งหากใครจะบอกว่า ตลาด จะไม่น่ามี New Low หรือ มีการลงไปต่ำกว่า 1520 อีกนั้น ก็ต้องตรงนี้แหละครับ 1560 ห้ามต่ำกว่า และก็ต้องรีบตั้ง หรือ ต้อง Rebound ให้ได้ในเร็ววัน ถ้ายาวนานเกินไป ด้วยรูปแบบของโครงสร้างนั้น จะมาบอกว่า ตลาดจะ Sideways ออกข้าง เพื่อสร้างฐานให้แน่นๆ ก่อนขึ้นจริง อันนี้ อาจจะไม่เข้าข่ายนะครับ... ถ้าจะขึ้น ต้องตั้ง หรือขึ้นในระยะไม่เกิน 1-3 วันนี่แหละครับ แต่ถ้าทำไม่ได้ หรือ มีการลงมาต่ำกว่า 1560 อย่างเด็ดขาดนั้น ความน่าจะเป็นการการลงระลอกนี้ โอกาสจะลงไปต่ำกว่า 1520+/- หรือ มี New Low นั้น เกิดขึ้นได้เสมอ ต่อให้อ้างว่า ปัจจัยพื้นฐาน ไม่น่ากังวลแล้ว น่าจะไม่ร้ายไปกว่าที่ผ่านมาแล้ว แต่สัญญาณเทคนิค ยังไม่บอก แบบนั้นเลยนะ และอย่าลืมว่า ไม่ว่าตัวเลขอะไรต่างๆ นาๆ จะออกมาดีหรือร้ายในวันหน้า แต่สัญญาณของ ปัจจัยทางเทคนิค ก็มักจะเป็นตัวนำ หรือบอกแนวโน้มได้ก่อนนะ... อันนี้ ไม่ได้เข้าข้างนะ ก็ว่าตามทฤษฎี

### ดูตามเกม...

ถ้าจะพลิกเป็นแกมลง หรือเราคาดผิดนั้น ก็ถือว่าเป็นเกมที่เรากำลังทำไร้อยู่ เพราะอยู่ในระดับใกล้ๆ แนวรับสำคัญ หากหลุด ก็เลิก ... แต่ถ้าขึ้นตามสัญญาณได้ ระยะทางขึ้น จะไปไกล

**แนวรับ : ... 11.0-10.5 ตัดสินกันที่ 10.0 ก็ได้ หลุด ก็เลิก**

**เป้าหมาย : ... 14.0-15.5 หรือ จะมองระยะยาว ก็ดู 22.0 ได้**

Price Chart...(PLUS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น PLUS...** อย่างที่กล่าวมาในช่วงต้นนั้น ถ้าจะมีแนวโน้มในทางขึ้นดีๆ แม้ว่าตอนนี้ จะยังดูเป็น โครงสร้างขาขึ้นอยู่ก็ตาม แต่การอ่อนตัวลงมาทดสอบ เส้น MA. นั้น เราถือว่าดี หรือ เป็นจังหวะดี ในการซื้อ แต่การแกว่งๆ คลอเคลียเส้น MA. นานเกินไป จะถือว่า แนวโน้มไม่สวยนะ อาจแสดงถึงความอ่อนแอของหุ้น ยิ่งถ้ามีการพลิกลงมาต่ำกว่า MA. ก่อนเลยนั้น แม้ว่า เส้น MA. จะยังเป็นแนวโน้มเชิงบวกก็ตาม แต่ราคาอาจ จะลงมาแรงๆ ได้ ดังนั้น ในระยะ 1-3 วันนี่ ต้องไม่ลง มาต่ำกว่า MA. ก่อน (ในภาพ ใช้ SMA25days นะ) ซึ่ง ถ้าจะเล่นทางขึ้นไว้ก่อน หรือ สร้าง New High ได้เลยนั้น จะดีกว่า... New High ก็ยังน่าตามเลย ทางขึ้น ยังอีกไกล